

แบบสรุปการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน

รอบการประเมิน



ครั้งที่ ๑



ครั้งที่ ๒

ชื่อผู้รับการประเมิน (นาย/นาง/นางสาว)

.....
 ــ

ชื่อผู้บังคับบัญชา/ผู้ประเมิน (นาย/นาง/นางสาว)

.....
 ــ

ตัวชี้วัดผลงาน	คะแนนตามระดับค่าเป้าหมายผลงานแต่ละรอบของการประเมิน					คะแนนผลงาน (ก)	น้ำหนักผลงาน (ข)	รวมคะแนน (ก x ข)/๕
	๑	๒	๓	๔	๕			
๑ ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม	เบิกจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๑ ใช้จ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๒	เบิกจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๒ ใช้จ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๔	เบิกจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๓ ใช้จ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๖	เบิกจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๔ ใช้จ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๘	เบิกจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๕ ใช้จ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐		๑๐	
๒ ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ได้บังคับบัญชา	มีการวางแผน IDP พัฒนาข้าราชการและพนักงานราชการ ทั้ง ๒ กลุ่ม แต่ละกลุ่มไม่น้อยกว่า ๕๐%	มีการสื่อสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ แผนพัฒนาบุคลากรทางเว็บไซต์ ของหน่วยงาน	มีการนำแผนพัฒนาบุคลากร ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมตามเป้าหมายที่กำหนด	ประเมินและติดตามผลการพิจารณาบุคลากร	รายงานผลการพัฒนาตามแผน ที่กำหนด แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันทางเว็บไซต์		๑๐	
๓ ระดับความสำเร็จในการในการยกระดับการเลี้ยงสัตว์ ให้มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม	อัตรการตายเชื้อเกษตรกรที่มีสถานะรับรองในปัจจุบัน	ดำเนินการต่ออายุฟาร์ม GFM มากกว่าร้อยละ ๔๐ ของเป้าหมาย	ดำเนินการต่ออายุฟาร์ม GFM มากกว่าร้อยละ ๕๐ ของเป้าหมาย	ดำเนินการรับรองฟาร์ม GFM รายใหม่มากกว่าร้อยละ ๘๕ ของเป้าหมาย	ดำเนินการรับรองฟาร์ม GFM รายใหม่มากกว่าร้อยละ ๙๕ ของเป้าหมาย		๓	
๔ ระดับความสำเร็จในการป้องกันโรคระบาดในสัตว์ (การฉีดวัคซีนป้องกันโรคในสัตว์)	การฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโคเนื้อ กระบือ แพะ แกะ รอบมรณงค์ ๑/๒๕๖๕ (ต.ค.-พ.ย.๖๕)	การฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโคนม รอบมรณงค์ที่ ๑/๒๕๖๕ (ต.ค.-พ.ย.๖๕)	การฉีดวัคซีนป้องกันโรคเฮโมรายิก เซปติซีเมีย รอบมรณงค์ ระหว่างเดือน ต.ค.-พ.ย. ๖๕	การติดตามแผนการฉีดวัคซีนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรวบรวมแผนการฉีดวัคซีน	รายงานแผนการฉีดวัคซีนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครบทุกท้องถิ่น ให้สำนักงานปศุสัตว์เขตภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕		๕.๕	
๕ ระดับความสำเร็จในการเฝ้าระวังโรค ควบคุมโรค และการรายงานโรคปากและเท้าเปื่อย โรคเฮโมรายิกเซปติซีเมีย โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร และโรคพิษสุนัขบ้า								
๕.๑ การเฝ้าระวังโรคระบาดในสุกรและสัตว์ปีก	การรายงานสอบสวนโรคระบาดที่สำคัญในสุกร ในกรณีพบผลบวกในการเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการในโรงฆ่าสุกรและในสถานที่จำหน่ายเนื้อสุกรและผลิตภัณฑ์จากสุกร	ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรเพื่อเฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร และโรคระบาดที่สำคัญในสุกรและหมูป่า มีการดำเนินการได้ ร้อยละ ๒๐๐ ของเป้าหมาย	เฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการในโรงฆ่าสุกร มีการดำเนินการได้มากกว่าร้อยละ ๙๐ ของเป้าหมาย	เฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการในสถานที่จำหน่ายเนื้อสุกรและผลิตภัณฑ์จากสุกร มีการดำเนินการได้มากกว่าร้อยละ ๙๐ ของเป้าหมาย	การสอบสวนโรคมีการดำเนินการได้ มากกว่าร้อยละ ๙๐ ของเป้าหมาย และการเฝ้าระวังโรคในสัตว์ปีกเชิงรุกโดยการเก็บซาก เป็ดจังหวัดที่มีฝูงเป็ดไล่ทุ่งและไม่มีฝูงไก่เลี้ยงหลังบ้าน การรายงานข้อมูล รก.๑ เชิงรุก เก็บตัวอย่างตามที่กำหนด		๓.๕	

	ตัวชี้วัดผลงาน	คะแนนตามระดับค่าเป้าหมายผลงานแต่ละรอบของการประเมิน					คะแนนผลงาน (ก)	น้ำหนักผลงาน (ข)	รวมคะแนน (ก x ข)/๕
		๑	๒	๓	๔	๕			
	๕.๒ การรายงานการเกิดโรคระบาดที่สำคัญในสัตว์ได้แก่ โรคปากและเท้าเปื่อย โรคเฮอร์ปัยกเซฟทิคซีเมีย โรคไขหวัดนก และโรคพิษสุนัขบ้าในระบบสารสนเทศ	ให้รายงานการเกิดโรคเบื้องต้นให้ภายใน ๒๔ ชั่วโมง	การสอบสวนทางระบาดวิทยาของการเกิดโรคระบาดสัตว์ (กคร.๒) ภายใน ๗๒ ชั่วโมง	ประกาศเขตโรคระบาดชั่วคราวในท้องที่ที่รับผิดชอบ ภายใน ๗๒ ชั่วโมง	รายงานโรคระบาดทางระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคใช้หวัดนก (รท.๑ เจริญ)	มีการรายงาน Zero Report มากกว่าเท่ากับร้อยละ ๙๐ ของเป้าหมาย		๔.๐	
	๕.๓การควบคุมโรคระบาดในสัตว์ที่สำคัญ (โรคปากและเท้าเปื่อย โรคเฮอร์ปัยกเซฟทิคซีเมีย และโรคพิษสุนัขบ้า)	การควบคุมโรคปากและเท้าเปื่อย และโรคเฮอร์ปัยกเซฟทิคซีเมีย แผนการดำเนินงาน กคร.๖ ในระบบ esmart surveillance	การฉีดวัคซีนตามแผนการควบคุม ป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยและโรคเฮอร์ปัยกเซฟทิคซีเมีย กคร.๑, กคร.๓และกคร.๕ ในระบบe-smart surveillance	การเฝ้าระวังโรค สามารถติดตามฟาร์มที่สำรวจได้อย่าง น้อยร้อยละ ๘๐ ในช่วง ๔ สัปดาห์อย่างน้อย ร้อยละ ๘๐ ในช่วง ๔ สัปดาห์	การรักษาฟาร์มสัตว์ป่วย สามารถดำเนินงานได้ร้อยละ ๘๐ การรักษาฟาร์มสัตว์ป่วย สามารถดำเนินงานได้ร้อยละ ๘๐ ของฟาร์มที่ได้รับแจ้งของฟาร์มที่ได้รับแจ้ง	การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า การดำเนินการฉีดได้อย่างน้อยร้อยละ ๕๐ ของวัคซีนที่ได้รับการจัดสรร การตรวจสอบ: รายงานผลการฉีดในระบบ e-Operation รัศมี ๑ กิโลเมตร เป้าหมายคือ สัตว์กลุ่มเสี่ยงทุกตัว (ร้อยละ ๑๐๐)		๔.๐	
	๖ การพัฒนาโรงฆ่าสัตว์ให้ได้มาตรฐาน	ส่งรายงานผลการปฏิบัติงานครบถ้วนและตรงตามระยะเวลาที่ระบุอยู่ในเงื่อนไข	เก็บตัวอย่างเนื้อสัตว์จากโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศทุกแห่ง ตามเป้าหมายที่กำหนด	ตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์ ครอบคลุมทุกแห่ง	ดำเนินงานทางปกครองแก่โรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์ อย่างน้อย ๑ แห่ง	รายงานรับรองให้จำหน่ายและสรุปการตรวจโรคสัตว์ไม่เรียบร้อย ถูกส่งคืนไม่เกินร้อยละ ๑๐		๓	
	๗ การรับรองสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์โครงการปศุสัตว์ OK	ขยายผลโครงการฯ ไปยังหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน อย่างน้อย ๑ โครงการ โดยไม่ซ้ำแบบเดิม	ขยายผลโครงการฯ ไปยังหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน อย่างน้อย ๑ โครงการ โดยไม่ซ้ำแบบเดิม	สุ่มเก็บตัวอย่างปศุสัตว์ OK ได้ครบตามเป้าหมาย	สถานประกอบการประเภทเดียว ได้รับการรับรองรายใหม่ อย่างน้อย ๑ แห่ง	ตรวจติดตามต่ออายุเนื้อสัตว์ ปศุสัตว์ OK ครอบคลุมเป้าหมาย		๓	
	๘ ตลาดรองรับสินค้าปศุสัตว์ฮาลาล	จัดทำทะเบียนรายชื่อสถานที่จำหน่ายเนื้อโคทั้งหมดในพื้นที่	จัดทำแผนการลงพื้นที่ตรวจประเมินสถานประกอบการตามมาตรฐานฮาลาล ตรวจเฝ้าระวังการจำหน่ายเนื้อโคปลอม การเก็บตัวอย่างเนื้อและผลิตภัณฑ์ฮาลาลตามเป้าหมาย	ลงผลงานการลงพื้นที่ตรวจประเมินสถานประกอบการตามมาตรฐานฮาลาล (อาจผ่านการรับรองหรือไม่ผ่านการรับรองก็ได้) ในระบบ e-operation จำนวนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ ของเป้าหมายทั้งปีในแต่ละจังหวัด	ลงพื้นที่ตรวจเฝ้าระวังการจำหน่ายเนื้อโคปลอม ณ สถานที่จำหน่ายเนื้อโค จำนวนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ ของทะเบียนรายชื่อสถานที่จำหน่ายเนื้อโคในพื้นที่ทั้งหมด	ลงผลงานการเก็บตัวอย่างเนื้อโคและผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ฮาลาล ส่งตรวจการปนเปื้อนดีเอ็นเอสุกรทางห้องปฏิบัติการ ในระบบ e-operation จำนวนร้อยละ ๑๐๐ ตามแผนแต่ละจังหวัด		๒	

	ตัวชี้วัดผลงาน	คะแนนตามระดับค่าเป้าหมายผลงานแต่ละรอบของการประเมิน					คะแนนผลงาน (ก)	น้ำหนักผลงาน (ข)	รวมคะแนน (ก x ข)/๕
		๑	๒	๓	๔	๕			
๙	โครงการฟาร์มรักษาสิ่งแวดล้อม (สุกร)	แจ้งรายชื่อฟาร์มสุกรมมาตรฐานทั้งหมดในปีงบประมาณ ๒๕๖๔	ลงข้อมูลการตรวจประเมินฟาร์มสุกร จำนวน ๒ ฟาร์ม หรือร้อยละ ๒๐ และลงข้อมูลในแบบสอบถามออนไลน์	ลงข้อมูลการตรวจประเมินฟาร์มสุกร จำนวน ๒ ฟาร์ม หรือร้อยละ ๓๐ และลงข้อมูลในแบบสอบถามออนไลน์	ลงข้อมูลการตรวจประเมินฟาร์มสุกร จำนวน ๒ ฟาร์ม หรือร้อยละ ๔๐ และลงข้อมูลในแบบสอบถามออนไลน์	ลงข้อมูลการตรวจประเมินฟาร์มสุกร จำนวน ๒ ฟาร์ม หรือร้อยละ ๕๐ และลงข้อมูลในแบบสอบถามออนไลน์		๔	
๑๐	การรับรองสถานที่จำหน่ายไข่สดตามโครงการไข่สดปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค(ปศุสัตว์ OK)	ดำเนินการได้ ร้อยละ ๑๐-๑๙.๙๙ เทียบจากค่าเป้าหมายในระบบ e-Operation	ดำเนินการได้ ร้อยละ ๒๐-๒๙.๙๙ เทียบจากค่าเป้าหมายในระบบ e-Operation	ดำเนินการได้ ร้อยละ ๓๐-๓๙.๙๙ เทียบจากค่าเป้าหมายในระบบ e-Operation	ดำเนินการได้ ร้อยละ ๔๐-๔๙.๙๙ เทียบจากค่าเป้าหมายในระบบ e-Operation	ดำเนินการได้ ร้อยละ ๕๐-๕๙.๙๙ เทียบจากค่าเป้าหมายในระบบ e-Operation		๔	
๑๑	การรักษามาตรฐานการรับรองการปฏิบัติที่ดีสำหรับ โรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศ (GMP)	ตรวจติดตามโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับการรับรอง GMP ได้ครบตามเป้าหมายรอบ ๖ เดือนแรกของปี	ตรวจต่ออายุโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับการรับรอง GMP ได้ครบตามเป้าหมายรอบ ๖ เดือนแรกของปี	โรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับการรับรอง GMP ในพื้นที่ปศุสัตว์จังหวัดทุกแห่ง ส่งรายงานการรับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์ของพนักงานตรวจโรคสัตว์	โรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับการรับรอง GMP ในพื้นที่ปศุสัตว์จังหวัดทุกแห่ง มีการส่งรายงานสรุปการตรวจโรคสัตว์ของพนักงานตรวจโรค	โรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับการรับรอง GMP ในพื้นที่ปศุสัตว์จังหวัดทุกแห่ง มีการส่งรายงานสรุปการตรวจโรคสัตว์ของพนักงานตรวจโรค		๔	
๑๒	ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรกรแบบแปลงใหญ่	- เกษตรกรได้รับการฝึกอบรมตามกิจกรรมลดต้นทุนการผลิตอาหารสัตว์ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ - เกษตรกรได้รับเงินอุดหนุนเพื่อจัดหาปัจจัยการผลิตสำหรับปรับระบบการเลี้ยงสัตว์ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเงินอุดหนุนที่ได้รับจัดสรร	- เกษตรกรได้รับการฝึกอบรมตามกิจกรรมลดต้นทุนการผลิตอาหารสัตว์ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ - เกษตรกรได้รับเงินอุดหนุนเพื่อจัดหาปัจจัยการผลิตสำหรับปรับระบบการเลี้ยงสัตว์ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ ของเงินอุดหนุนที่ได้รับจัดสรร	- เกษตรกรได้รับการฝึกอบรมตามกิจกรรมลดต้นทุนการผลิตอาหารสัตว์ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ - เกษตรกรได้รับเงินอุดหนุนเพื่อจัดหาปัจจัยการผลิตสำหรับปรับระบบการเลี้ยงสัตว์ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของเงินอุดหนุนที่ได้รับจัดสรร	- เกษตรกรได้รับการฝึกอบรมตามกิจกรรมลดต้นทุนการผลิตอาหารสัตว์ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕ - เกษตรกรได้รับเงินอุดหนุนเพื่อจัดหาปัจจัยการผลิตสำหรับปรับระบบการเลี้ยงสัตว์ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕ ของเงินอุดหนุนที่ได้รับจัดสรร	- เกษตรกรได้รับการฝึกอบรมตามกิจกรรมลดต้นทุนการผลิตอาหารสัตว์ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐ - เกษตรกรได้รับเงินอุดหนุนเพื่อจัดหาปัจจัยการผลิตสำหรับปรับระบบการเลี้ยงสัตว์ร้อยละ ๑๐๐ ของเงินอุดหนุนที่ได้รับจัดสรร		๔	
๑๓	ระดับความสำเร็จของการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์ โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)	ดำเนินการได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕	ดำเนินการได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐	ดำเนินการได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๕	ดำเนินการได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐	ดำเนินการได้มากกว่าร้อยละ ๕๐		๓	
๑๔	ระดับความสำเร็จของการพัฒนาเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer	ดำเนินการไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๓๕ ลงข้อมูล e-O ครบถ้วน	ดำเนินการได้ร้อยละ ๓๕.๐๑ - ๔๐.๐๐ ลงข้อมูล e-O ครบถ้วน	ดำเนินการได้ร้อยละ ๔๐.๐๑ - ๔๕.๐๐ ลงข้อมูล e-O ครบถ้วน	ดำเนินการได้ร้อยละ ๔๕.๐๑ - ๕๐.๐๐ ลงข้อมูล e-O ครบถ้วน	ดำเนินการมากกว่าร้อยละ ๕๐.๐๑ ลงข้อมูล e-O ครบถ้วน		๓	
๑๕	ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของการผลิตสัตว์พันธุ์ดีโดยวิธีผสมเทียม	- แม่พันธุ์ได้รับการผสมเทียม ไม่น้อยกว่า ๓๐%	- แม่พันธุ์ได้รับการผสมเทียม ไม่น้อยกว่า ๓๕%	- แม่พันธุ์ได้รับการผสมเทียม ไม่น้อยกว่า ๔๐%	- แม่พันธุ์ได้รับการผสมเทียม ไม่น้อยกว่า ๔๕%	- แม่พันธุ์ได้รับการผสมเทียม ไม่น้อยกว่า ๕๐%		๕	
		- สัตว์พันธุ์ดีที่ตั้งท้องจากการผสมเทียม ไม่น้อยกว่า ๓๐%	- สัตว์พันธุ์ดีที่ตั้งท้องจากการผสมเทียม ไม่น้อยกว่า ๓๕%	- สัตว์พันธุ์ดีที่ตั้งท้องจากการผสมเทียม ไม่น้อยกว่า ๔๐%	- สัตว์พันธุ์ดีที่ตั้งท้องจากการผสมเทียม ไม่น้อยกว่า ๔๕%	- สัตว์พันธุ์ดีที่ตั้งท้องจากการผสมเทียม ไม่น้อยกว่า ๕๐%			

